



PRD
THE GOVERNMENT PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี กรมประชาสัมพันธ์

ที่อยู่ 352 ม.6 ถ.ปากน้ำ ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000

Page : Facebook สวท.ปัตตานี NEWS โทร. 0-7346-0064

ด่วน 'รัฐบาล' แจงไหม้ไลน์ 'ดิจิทัลวอลเล็ต' เงินถึงมือ ปชช.ก่อนสิ้นปีนี้

"จุลพันธ์" เดินหน้านโยบายดิจิทัลวอลเล็ต หลัง 10 เม.ย.ชัดเจน ยืนยันไตรมาสที่ 4 เงิน 10,000 บาท ถึงมือประชาชน กลุ่มเป้าหมายคล้ายเดิม 50 ล้านคน นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง แถลงความคืบหน้าโครงการ โครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทว่า คณะอนุกรรมการสอบถามความจริง ได้ดำเนินการใกล้แล้วเสร็จ และเตรียมนำเข้าสู่ที่ประชุมชุดใหญ่และไหม้ไลน์ชัดเจนขึ้น ส่วนกำหนดวันถึงมือประชาชนยังอาจยังเป็นกรอบเวลา นายจุลพันธ์กล่าวว่า หลังวันที่ 27 มีนาคม 67 ได้นัดหมายให้ส่วนงานดำเนินการตามกฎหมาย รวมถึงคณะกรรมการขับเคลื่อน ฯ ที่มีตนเป็นประธาน เพื่อส่งให้คณะกรรมการดิจิทัลวอลเล็ตชุดใหญ่ครั้งสุดท้ายในวันที่ 10 เมษายน 67 โดยจะสรุปรายละเอียดทั้งหมดเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา คาดว่าไม่ทันก่อนสงกรานต์ แต่จะให้เร็วที่สุด โดยวางกรอบการทำงาน กฎหมาย วงเงิน เทคนิคหรือระบบ เบื้องต้น หลังวันที่ 10 เมษายน 67 จะชัดเจน

"ไตรมาสสามปีนี้จะเปิดให้ลงทะเบียนร้านค้าและประชาชน โดยภายในไตรมาส 4 จะเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท ให้ประชาชนทุกคนตามหลักเกณฑ์ต่อไป" นายจุลพันธ์กล่าว รวมถึงนำรายงานข้อเสนอแนะของ ป.ป.ช.เข้าสู่ที่ประชุมและจะนำเสนอโดยกระทรวงการคลังเพื่อหากลไกเดินหาดิจิทัลให้รัฐบาล จากนั้นจะมอบให้แต่ละส่วนงานดำเนินงานตามกรอบที่ต้องทำตามกฎหมาย เพื่อสรุปต่อบอร์ดชุดใหญ่ ส่วนการนัดครั้งถัดไป 10 เม.ย.นี้คณะกรรมการนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตจะสรุปรายละเอียดโครงการเงื่อนไขให้ ครม.ทราบ เชื่อว่าในระยะเวลาไม่นาน จากนั้นวางกรอบทำงานอย่างละเอียดรอบคอบ กรอบกฎหมาย กรอบวงเงินและเทคนิคกำหนดคร่าวๆไว้

ในช่วงไตรมาส 3 จะมีการลงทะเบียนร้านค้าและประชาชน ซึ่งระบบมีความพร้อมแล้ว และไตรมาส 4 ก่อนสิ้นปีจะเติมเงิน 10,000 บาทให้ประชาชน ที่อยู่ในกรอบเกณฑ์ ในเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 50 ล้านคนและใช้แอปเป่าตังเหมือนเดิม รอให้มีมติคณะกรรมการ เพราะต้องรอเข้าที่ประชุมบอร์ดชุดใหญ่จึงจะสรุปสุดท้าย ยังยืนยันเดินหน้า ส่วนไตรมาสสุดท้ายคือเดิน ต.ค.-ธ.ค.นี้ ขวางกรอบระบบก่อน ส่วนเงื่อนไขไม่มีการเปลี่ยน ส่วนเงินงบประมาณที่จะใช้ จากงบประมาณหรือเงินกู้ นายจุลพันธ์ กล่าวว่า ขอคุยกับคณะกรรมการให้ได้ข้อสรุปก่อนไม่สามารถตอบได้ แต่ไม่เกินวันที่ 10 เม.ย.ก็จะชัดเจนทุกอย่าง ที่เห็นโครง เห็นเค้าทุกอย่างจะออกมาจากคณะกรรมการสรุปสุดท้าย ยืนยันได้ว่าเดินหน้าโครงการแน่นอนและจะถึงมือประชาชนภายในปีนี้ มั่นใจว่ามีเงินแต่ยังไม่บอกที่มา ส่วนเงื่อนไขรายละเอียดของกลุ่มคนที่จะสามารถใช้ได้มีปรับเปลี่ยนเล็กน้อยแต่ยังไม่ขอระบุให้ผ่านการพิจารณาของที่ประชุมก่อน นายจุลพันธ์ย้ำอีกครั้งว่าจะไม่เลื่อนแล้ว และได้พูดคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลมาโดยตลอดทุกคนร่วม รับทราบความคืบหน้าและสนับสนุน และยืนยันว่าไม่มีความเสี่ยงอย่างที่หลายคนกังวล

สำหรับเงื่อนไขดิจิทัลวอลเล็ต ก่อนหน้านี้รัฐบาล เคยแถลงว่า กลุ่มผู้รับเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท คนไทยอายุ 16 ปีขึ้นไปที่มีรายได้ไม่ถึง 70,000 บาทต่อเดือน หรือ มีเงินฝากต่ำกว่า 500,000 บาท



กรมประชาสัมพันธ์
PRD
THE GOVERNMENT PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี กรมประชาสัมพันธ์

ที่อยู่ 352 ม.6 ถ.ปากน้ำ ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000

Page : Facebook สวท.ปัตตานี NEWS โทร. 0-7346-0064

(รวม 50 ล้านลิตริ) และคาดว่าโอนเงินดิจิทัลครั้งแรก เริ่ม พ.ศ.ปี 2567 หมดเขต เม.ย.ปี 2570 เมื่อถามว่าแหล่งที่มาของเงินดิจิทัลลวอลเล็ต 10,000 บาท มาจากไหน นายจุลพันธ์ ยืนยันว่าตอนนี้มีเงินแล้ว แต่ขอยังไม่เปิดเผย เพราะต้องรอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการดิจิทัลลวอลเล็ต แต่ยืนยันได้ว่าเงินโครงการแน่นอน เงินจะถึงมือประชาชนภายในปลายปีนี้ จะดำเนินการให้เร็วที่สุด แต่ตอนนี้ขอเพียงแค่วางกรอบกว้างๆไว้ก่อน และสรุปจะไม่กู้แล้วใช่หรือไม่ นายจุลพันธ์ กล่าวว่า ไม่ได้พูดเช่นนั้น แต่เรื่องแหล่งที่มาของเงินขอรอคณะกรรมการชุดใหญ่สรุปก่อน แล้วจะตอบคำถามนี้ ย้ำว่ามีเงินแน่นอน

ส่วนเรื่องเงื่อนไขของผู้ที่ได้รับเงินดิจิทัล 1 หมื่นบาท นายจุลพันธ์ กล่าวว่า แทบจะไม่มีเปลี่ยนแปลง ยังยึดที่ 50 ล้านคนตามเกณฑ์เดิม อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยมากๆ ขอสรุปในที่ประชุม เพราะไม่สามารถพูดก่อนมีมติได้ ส่วนสถานการณ์วิกฤตหรือไม่ นายจุลพันธ์ กล่าวว่า เราคงไม่มาเอียงกันในเรื่องนี้ แต่สถานการณ์เศรษฐกิจ สิ่งตรงกันคือควรมีการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปข้างหน้าให้เติบโตอย่างเหมาะสม ส่วนรายงานของ ป.ป.ช. นั้น นายจุลพันธ์ กล่าวว่า ไม่ต่างจากเดิม ไม่มีกระบวนการเพิ่มเติม แต่ครั้งนั้น เป็นการนำรายละเอียดจากที่ ป.ป.ช. แกลงข่าวไปหาสื่อ เพราะแบบที่มีลายลักษณ์อักษรยังไม่ถึงมือ พร้อมย้ำว่า ยังไม่มีมติคณะกรรมการ ยังฟันธงไม่ได้ ส่วนเหตุผลที่มั่นใจว่าจะสามารถแจกเงินประชาชนได้ภายในไตรมาส 4 นายจุลพันธ์ กล่าวว่า เราดูในข้อกฎหมายและรายละเอียดแล้ว มันอยู่ในกรอบที่สามารถดำเนินการได้ และได้รับฟังความเห็นจากหน่วยงานต่างๆ ครบถ้วน ซึ่งได้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์จนได้ข้อสรุปในเบื้องต้น ที่เชื่อได้ว่าจะไม่ติดขัดอะไร ส่วนจะแบ่งจ่ายหรือจ่ายรอบเดียว เพราะถ้าแบ่งจ่าย 2 งวด หมายความว่า จะใช้เงินงบประมาณปี 2568 ใช่หรือไม่ นายจุลพันธ์ ระบุว่า ขอให้รอฟังจากที่ประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่

เมื่อถามว่าความเสี่ยงต่างๆ ที่หลายคนพูดถึง ยังมีหรือไม่ภายใต้แผนใหม่ที่ดำเนินการ นายจุลพันธ์ นิ่งก่อนกล่าวว่า กลไกที่เราดู ต้องหาหนทางปิดจุดอ่อน รวมถึงปัญหาที่หลายคนสงสัย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิกฤตหรือไม่วิกฤต เราก็พยายามทำให้เดินหน้าได้ โดยที่ไม่มีปัจจัยความเสี่ยงเหล่านั้น โครงการนี้เป็นไปตามกรอบกฎหมาย และได้รับการประทับตราโดยประชาชนเข้าสู่สภาเพื่อแถลงนโยบาย และรัฐมีหน้าที่รับผิดชอบต่อประชาชนที่ต้องเดินหน้าให้สำเร็จ ซึ่งหลัง 10 เม.ย.กรอบจะชัดเจน และส่งเข้าครม.ตามขั้นตอน

ผู้จัดทำ/เรียบเรียง : นางสาวณัฐนันท์ คงทน / นสม.ชก

หน่วยงาน : ฝ่ายข่าวและรายการ สวท.ปัตตานี

แหล่งที่มา : NBT Connex <https://shorturl.asia/aUB7F> ไทยพีบีเอส <https://shorturl.asia/Jl63q/>

ฐานเศรษฐกิจ <https://shorturl.asia/y9pS0>